

CHÍNH PHỦ HỌP TRỰC TUYẾN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 3/6, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023 trực tuyến với các địa phương. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành dự họp.

Giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; kết quả triển khai công tác lập quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; kết quả làm việc của các thành viên Chính phủ chủ trì đôn đốc, làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu và kiến nghị, đề xuất theo Quyết định số 435/QĐ-TTg, ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

XIII của Đảng, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, bám sát tình hình để chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ. Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã triển khai thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp giúp kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định trong 5 tháng đầu năm, tạo nền tảng cho sự phát triển các tháng cuối năm và những năm tới.

Thủ tướng nhấn mạnh bài học về giữ vững, củng cố và tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn; giữ bản lĩnh vững vàng trong mọi tình huống; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phần ứng chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy

tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, giữ vững an ninh, quốc phòng, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt chỉ đạo tập trung thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Về đầu tư, thúc đẩy giải ngân đầu tư công nhanh, hiệu quả hơn và thúc đẩy đầu tư tư nhân, đầu tư FDI bằng các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính. Về xuất khẩu, tăng cường xúc tiến thương mại, giữ vững và củng cố các thị trường hiện có với 15 FTA đã ký, mở rộng các thị trường mới ở Trung Đông, Ấn Độ, Nam Mỹ, hoàn thành ký kết FTA với Israel và đàm phán các FTA khác...

PHIÊN HỌP LẦN THỨ 20...

(Tiếp theo trang 1)

hoàn thành tiêm chủng mũi 1, 2, 3, 4 cho các nhóm đối tượng với tỷ lệ cao. Dù hiện nay WHO đã công bố dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp, gây quan ngại toàn cầu nhưng đại dịch vẫn chưa kết thúc. WHO khuyến nghị các quốc gia chung tay đáp ứng khẩn cấp sang quản lý bền vững, lồng ghép với các mối đe dọa khác và mang tính dài hạn. Sau khi nghe các bộ, ngành, địa phương báo cáo, đóng góp ý kiến để kiểm soát dịch bệnh bền vững trong thời gian tới, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch.

Tại phiên họp, Thủ tướng đã gửi lời chia buồn sâu sắc, lời thăm hỏi, chia sẻ tới các gia đình có người mất trong đại dịch Covid-19, cảm ơn về những đóng góp, không quản khó khăn, vất vả của nhân dân, các lực lượng và sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong suốt thời gian dài phòng, chống dịch. Về việc chuyển bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B, Thủ tướng giao Bộ Y tế ban hành quyết định theo thẩm quyền, quy định pháp luật; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu các khuyến cáo của WHO để xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch cho phù hợp với thực tế; có kế hoạch tổng kết, đánh giá, điểm lại những bài học kinh nghiệm trong phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện việc tiêm vắc-xin phòng các dịch bệnh cho phù hợp với thực tiễn.

ĐÔNG HƯNG

Thu nhận 213 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện



Hưởng ứng chiến dịch "Những giọt máu hồng hè" năm 2023, sáng ngày 4/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đông Hưng phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp "Kết nối trái tim - kết nối sự sống", ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút hơn 220 đoàn viên, thanh niên, người lao động trên địa bàn huyện Đông Hưng đăng ký tham gia. Kết quả, Ban tổ chức thu nhận 213 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

THU HOAI

QUỲNH PHỤ

Khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Tiếp tục hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2023, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ với tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhớn, là hộ nghèo thôn Đồng Cừ, xã Đông Hải (Quỳnh Phụ). Gia đình bà Nhớn hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm nay bà 82 tuổi, sống cùng con trai mắc bệnh tâm thần trong căn nhà chật hẹp khoảng 15m² đã xuống cấp, dột nát, không có công trình vệ sinh, thiếu thốn điều kiện sinh hoạt... Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà, sau khi khảo sát thực tế Hội Chữ thập đỏ xã Đông Hải đã đề xuất Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động nguồn kinh phí để xây dựng nhà mới cho gia đình bà.

Ngôi nhà được khởi công tháng 3/2023, đến nay đã hoàn thành với tổng diện tích 44m² nhà mái bằng có công trình bếp, công trình vệ sinh... Tổng kinh phí xây dựng 245 triệu đồng, trong đó các cấp, các ngành, tổ chức, đơn vị, cá nhân hỗ trợ 143 triệu đồng cùng ngày công lao động, số còn lại do gia đình vận động. Trong ngày khánh thành nhà mới, gia đình bà Nhớn rất phấn khởi, cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đã giúp gia đình có ngôi nhà khang trang, yên tâm sống lúc tuổi già.

NGUYỄN CƯỜNG - LÊ XUÂN

260 công nhân lao động được khám, tư vấn sức khỏe

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Huyện đoàn Quỳnh Phụ và Cầu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện vừa tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho 260 công nhân lao động trong Công ty Cổ phần may HNF, xã An Tràng (Quỳnh Phụ). Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng công nhân và tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Trong 1 ngày, các y bác sĩ Cầu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Quỳnh Phụ tổ chức khám và tư vấn miễn phí sức khỏe liên quan đến các bệnh về mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, tim, kiểm tra một số chức năng về gan, thận... để xác định mức độ bệnh và điều trị kịp thời; tư vấn các biện pháp thực hiện an toàn lao động, dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ trao các phần quà là thuốc bổ trị giá gần 10 triệu cho công nhân lao động. Việc khám sức khỏe định kỳ giúp người lao động phát hiện sớm để điều trị, phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe.

ANH THƠ

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

HỎI-ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CẬN THÔNG TIN

Câu 1. Theo quy định pháp luật các thông tin nào phải được công khai? Thông tin nào công dân được tiếp cận có điều kiện? Trả lời: Theo quy định tại Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin, các thông tin sau đây phải được công khai, bao gồm: Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước; Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước; Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy

phạm pháp luật; nội dung và kết quả trung cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước mà đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính; Chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan nhà nước; Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân

sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước; Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, các loại quỹ; Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đầu thầu; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn; Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và

xếp loại doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động; Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan nhà nước ban hành; Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quan

li; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học; Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng; Thông tin về thuế, phí, lệ phí; Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật. Ngoài thông tin nêu trên, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước chủ động công khai thông tin khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ. Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện được quy định tại Điều 7 Luật Tiếp cận thông tin, gồm: Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đã đồng ý; Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý. (còn nữa)

PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, SỞ TƯ PHÁP

Lò đốt rác cỡ nhỏ hoạt động kém hiệu quả

Mô hình lò đốt rác thải trên địa bàn tỉnh từng được xem là những mô hình hay trong việc giải quyết những bất cập về rác thải ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, lò đốt rác thải, xuống cấp, hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong nhân dân. Dân khổ vì ô nhiễm Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) bằng công nghệ lò đốt của thị trấn Hưng Hà không chỉ xử lý gần 10 tấn rác thải sinh hoạt của thị trấn mà còn xử lý 5 - 7 tấn rác thải sinh hoạt của xã Tân Tiến (Hưng Hà). Tuy nhiên, hơn 1 năm nay lò đốt hỏng, dừng hoạt động. Theo ông Nguyễn Duy Hiến, Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Hà, khó khăn lớn nhất đối với địa phương trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay là khu xử lý CTRSH đã xuống cấp, cần nguồn vốn lớn để đầu tư nâng cấp, sửa chữa trong khi nguồn ngân sách địa phương hạn hẹp. Lò đốt rác thải sinh hoạt

đi vào hoạt động từ năm 2016, đốt rác của thị trấn và xã Tân Tiến. Sau hơn 5 năm vận hành, lò đốt luôn trong tình trạng quá tải, thường xuyên hư hỏng, phải sửa chữa, đến đầu năm 2022 thì dừng hoạt động. Vì vậy, toàn bộ CTRSH của thị trấn và xã Tân Tiến đang phải chôn lấp lộ thiên nên gây ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực. Để rác thải sinh hoạt được xử lý triệt để, địa phương rất mong tỉnh, huyện sớm triển khai đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tập trung quy mô cấp huyện, liên huyện. Bà Nguyễn Thị Nga, thị trấn Hưng Hà bức xúc: Những ngày tiết nắng nóng này người dân chúng tôi không ngủ ngon vì mùi hôi thối từ bãi rác. Rác lo thiên ngày một nhiều trong khi chính quyền địa phương chưa có giải pháp triệt để nên người dân vẫn phải sống trong môi trường ô nhiễm. Sau gần 10 năm hoạt động, đến nay lò đốt rác thải sinh hoạt của xã Minh Khai (Hưng Hà) đã xuống cấp nghiêm trọng, địa phương nhiều lần đầu tư sửa

chữa nhưng cũng chỉ đốt được khoảng 50% tổng lượng rác thải sinh hoạt. Ông Bùi Ngọc Sấn, tổ xử lý CTRSH xã Minh Khai cho biết: Bãi rác giờ đã quá tải, gần hết diện tích, ngay cả khu vực để chôn lấp tro xỉ cũng không còn diện tích nên tro xỉ của rác sau khi đốt cũng đành đành. Có mặt tại lò đốt rác thải sinh hoạt công suất 2,5 tấn/ngày của xã Đông Xuân (Đông Hưng), qua quan sát chúng tôi thấy trong khu vực lò rác thải được tập kết gọn gàng, phía sau một khối lượng rác đã được đổ thẳng ra bãi đất bên cạnh. Tại khu vực xử lý rác thải sinh hoạt này có 2 người vừa phân loại vừa đưa rác vào đốt. Nói là phân loại nhưng thực chất là nhặt những thứ phế liệu, vật liệu xây dựng hoặc những thứ không thể cháy được đưa ra ngoài. Còn đa số rác thải ở đây được đưa thẳng vào lò. Tuy nhiên, lượng rác đốt chỉ đạt khoảng 40 - 50%. Theo ông Phạm Văn Lâm, tổ xử lý CTRSH xã Đông Xuân, do lò đốt thường xuyên hư hỏng trong khi lượng rác nhiều nên công

viết rất vất vả. Rác không được thiết kế và thường xuyên duy tu ra khu chôn lấp lộ thiên, gây ô nhiễm môi trường. Không đầu tư mới lò đốt rác quy mô nhỏ Trước thực trạng xuống cấp của lò đốt rác quy mô nhỏ, từ năm 2020 tỉnh Thái Bình không hỗ trợ, không khuyến khích đầu tư xử lý CTRSH theo công nghệ lò đốt quy mô nhỏ. Địa phương có lo đốt rác đầu tư công chi được duy trì ở mức độ hiện tại, không mở rộng quy mô. Đồng thời, chú trọng vận hành đúng quy trình thiết kế và thường xuyên duy tu để duy trì hoạt động hiệu quả. Các địa phương khẩn trương quy hoạch, mỗi huyện một điểm xử lý rác thải tập trung quy mô từ 7 - 10ha theo quy định để thu hút đầu tư xã hội hóa dự án xử lý rác thải quy mô toàn huyện, khuyến khích xử lý rác tập trung quy mô liên huyện. Hiện toàn tỉnh có 100 khu xử lý bằng công nghệ lò đốt rác kết hợp chôn lấp quy mô cấp xã, liên xã; các xã còn lại đầu tư xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp theo quy hoạch nông thôn mới. Nhiều khu xử lý CTRSH đã quá tải hoặc diện tích sử dụng không còn. Bà Vũ Thị Hồng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Hải cho biết: Toàn huyện có 25 khu xử lý CTRSH, trong đó 18 lò đốt kết hợp chôn lấp, 7 bãi chôn lấp. Hầu hết các bãi chôn lấp rác đều không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, tỷ lệ lấp đầy đã đạt trung bình khoảng 70 - 80%. Lò đốt sau thời gian dài hoạt động đã xuống cấp nên tỷ lệ đốt không cao. Phòng đã phối hợp với các phòng, ban, địa phương tham mưu UBND huyện quy hoạch khu xử lý CTRSH tập trung tại xã Nam Chính. Tại Kiến Xương, lượng CTRSH phát sinh khoảng 110 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom đạt 93%.



Lò đốt rác thải sinh hoạt xã Đông Xuân sau 10 năm hoạt động đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng.